

## ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโนวาแวกซ์ สำหรับชาวต่างชาติ(อายุ18ปี ขึ้นไป)ที่พำนักอยู่ในเกาหลี

ล่าสุดในจำนวน ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยัน มีชาวต่างชาติสูงมาก  
ในทางกลับกัน อัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของชาวต่างชาติในนั้นต่ำ เมื่อเทียบกับประชาชน  
ในประเทศดังนั้นเพื่อความปลอดภัย  
ในการใช้ชีวิตในประเทศเกาหลี ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  
ชาวต่างชาติที่อายุเกิน18ปีขึ้นไป ที่พำนักระยะยาว อยู่ในเกาหลี (เกิน90วันขึ้นไป)  
สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ได้ฟรี

### ○ วัคซีนโนวาแวกซ์(NVX)

เป็นวัคซีนที่ผลิตขึ้นโดยใช้วิธีการสังเคราะห์โปรตีนแบบดั้งเดิมและผลิตโดยวิธีเดียวกันกับวัคซีนต่าง  
ๆหลายชนิดเช่น HPV, ไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น

ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเกาหลีที่มีอายุเกิน18ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1,2,3

เนื่องจากกังวลอาการที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน

mRNA(โมเดอร์นา,ไฟเซอร์)และอื่นๆสามารถรับการฉีดวัคซีนโนวาแวกซ์ได้ตั้งแต่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

-

ไม่ว่าจะมีประกันสุขภาพหรือไม่ก็ตามสามารถเข้าขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานประกอบการแพทย์หรือศูนย์  
สาธารณสุขที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโนวาแวกซ์

### ○ วิธีการจองและฉีดวัคซีน

1) ชาวต่างชาติที่ลงทะเบียน(มีวีซ่า): ใช้หมายเลขลงทะเบียนคนต่างด้าว  
จองผ่านทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ได้

\* จองล่วงหน้า ทางออนไลน์ : เข้าสู่ระบบ การสำรองคิว ล่วงหน้า สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (<https://ncvr.kdca.go.kr>) ทำการจองหลังจาก ยืนยันตัวตน  
(2.21.~) → เข้าขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์สาธารณสุขหรือสถานประกอบการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย(3.7.~)

\*\* จองทางโทรศัพท์ รับการฉีดวัคซีน ในวันนั้น: โทรตรวจสอบ

จองเพื่อรับการฉีดวัคซีนโนวาแวกซ์ที่เหลือ ที่สถานประกอบการแพทย์หรือศูนย์สาธารณสุขที่รับฉีดวัคซีน  
(2.14.~) → เข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันนั้น (2.14.~)

2) ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียน(รวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมาย):  
สามารถจองออนไลน์

(จองแทน)หรือทางโทรศัพท์ได้หลังจากขอรับหมายเลขประจำตัวชั่วคราวจากศูนย์สาธารณสุขแล้ว

\*จองล่วงหน้าทางออนไลน์(จองแทน): ระบบสำรองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19ล่วงหน้า เข้าสู่ระบบ(<https://ncvr.kdca.go.kr>)และทำการจองหลังจากตัวแทนยืนยันตัวตนแล้ว(2.21.~) → เข้าไปขอรับการฉีดวัคซีนได้  
ที่ศูนย์สาธารณสุขหรือสถานประกอบการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย(3.7.~)

\*\*จองทางโทรศัพท์ ฉีดวัคซีนในวันเดียวกัน: หลังจากโทรศัพท์ตรวจสอบวัคซีนที่เหลือ ที่สถานประกอบการ  
แพทย์หรือศูนย์สาธารณสุขที่รับฉีดวัคซีนโนวาแวกซ์แล้วจอง(2.14.~)ก่อน → เข้าไปฉีดในวันที่จองได้หา  
กมีวัคซีนเหลือ(2.14.~)

\*\*\*การขอหมายเลขประจำตัวชั่วคราวหากไม่มีบัตรประจำตัวที่ถูกต้องสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ(ขอ  
งตนหรือบุคคลที่รู้จัก), อีเมลหรือที่อยู่ที่พักอาศัยอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวได้

3.ฉีดโนวาแวกซ์(NVX)เข็ม3

\* ฉีดวัคซีน NVX-NVX ก่อนฉีด NVX เข็ม 3: จองล่วงหน้าทางออนไลน์หรือจองทางโทรศัพท์  
สามารถฉีดวัคซีนในวันเดียวกันกับวันที่จองได้

\*\* หลังจากฉีดวัคซีนอื่น (mRNA, AZ, J)  
แล้วหากมีเหตุผลในการห้ามหรือเลื่อนการฉีดวัคซีนตามความเห็นแพทย์ฯ การฉีดวัคซีน  
NVX เข็มที่ 3 จะทำได้เฉพาะในวันที่โทรจองทางโทรศัพท์เท่านั้น

※ อ้างอิง

ข้อมูลส่วนตัวจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉีดวัคซีนเท่านั้น ในระบบ ยกเว้น การแจ้ง  
ความจริงด้านการพำนักอย่างผิดกฎหมาย และอื่นๆ ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  
สำหรับรายละเอียดทั่วไปโปรดเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งประเทศเกาหลี  
, รีจีบ (<https://ncv.kdca.go.kr>)

